



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

- นายซีริล รามาโฟซา ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกาอีกครั้งหนึ่ง

๒. สหรัฐอเมริกา

- ผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิเศษรัฐสภาสหรัฐฯ : นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องรับผิดชอบกรณีการบุกรุกรัฐสภาสหรัฐฯ

๓. อัฟกานิสถาน

- ตาลีบันสั่งให้ NGO ในอัฟกานิสถานระงับการจ้างพนักงานหญิง

๑. นายซีริล รามาโฟซา ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกาอีกครั้งหนึ่ง

โฆษกพรรค ANC กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่า ประธานาธิบดีซีริล รามาโฟซา ของแอฟริกาใต้ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา (African National Congress : ANC) ในการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ANC ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ปกครองแอฟริกาใต้

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเมื่อสิ้นสุดการประชุมพรรค ANC เพื่อการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ซึ่งเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายรามามาโฟซารอดพ้นจากการเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่ง โดยการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมพรรค ANC ในรัฐสภาลงมติส่วนใหญ่ ชัดขวางการสอบสวนเรื่องอื้อฉาวที่กำลังดำเนินการอยู่ หลังจากมีหลักฐานเบื้องต้นพบว่า นายรามามาโฟซา อาจละเมิดคำสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ผลการสอบสวนเกี่ยวข้องกับโครงการเงินสดมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ จากฟาร์มปศุสัตว์ส่วนตัวของผู้นำแอฟริกาใต้ในปี ๒๕๖๓ โดยเงินสดได้ถูกซุกซ่อนไว้ในโซฟาหนัง ตามการรายงานของคณะกรรมการสอบสวน

โดยก่อนหน้านี้ หัวหน้าสำนักงานความมั่นคงของรัฐ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายรามามาโฟซา ในข้อหาปกปิดเหตุอาชญากรรมและทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่เกิดเหตุโครงการเงินสดจำนวน ๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากบ้านของเขา โดยกล่าวหาว่านายรามามาโฟซาซุกซ่อนเงินสดไว้ใต้เบาะโซฟา ต่อมาเงินก้อนนี้ถูกขโมยไป แต่นายรามามาโฟซาไม่ได้แจ้งตำรวจ นอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังได้สั่งให้คนไปจับตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมกับจ่ายสินบนเพื่อให้เรื่องเงียบ

ภายหลังการแจ้งความ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระขึ้นโดยมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นประธาน คณะกรรมการสรุปในรายงานการสอบสวนว่า มีประเด็นน่าสงสัยที่ประธานาธิบดีจะต้องชี้แจง ทั้งนี้ นายรามามาโฟซายอมรับว่าเกิดเหตุโครงการเงินจริง แต่จำนวนเงินที่ถูกขโมยไปคือประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการขายควายป่า แต่คณะกรรมการสอบสวนลงความเห็นว่ามีเหตุอันชวนสงสัย เนื่องจากไม่มีการรายงานอาชญากรรมต่อตำรวจและมี “การตัดสินใจโดยเจตนาที่จะเก็บการสอบสวนไว้เป็นความลับ”

รายงานการสอบสวนได้ถูกส่งไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณา หากลงความเห็นว่ามีวินัยร้ายแรงก็จะเริ่มกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ซึ่งต้องอาศัยเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกรัฐสภา

หลังจากการคาดการณ์ในช่วงแรกว่า นายรามามาโฟซาจะลาออก แต่ทนายความของเขาได้พยายามคัดค้านผลการสอบสวนของคณะกรรมการและขอสู้ในชั้นศาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดีรามามาโฟซาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยกล่าวว่าเงินสดดังกล่าวได้มาจากการค้าขายสัตว์ป่าที่ฟาร์ม Phala Phala ของเขา

นายรามามาโฟซา ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ครั้งแรกในปี ๒๕๖๑ หลังจากที่นายจาค็อบ ซูมา ผู้นำคนก่อนหน้ามีปัญหาอื้อฉาว ถูกขับออกจากตำแหน่งโดยพรรคของตนเอง

นายรามามาโฟซา สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำสหภาพแรงงานในยุคการแบ่งแยกสีผิวและเป็นหัวหน้าผู้เจรจาของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตผู้นำแอฟริกาใต้ ซึ่งช่วยทำให้แอฟริกาใต้ได้หลุดพ้นจากการปกครองของชนกลุ่มน้อยผิวขาวในทศวรรษที่ ๑๙๙๐

นายแมนเดลา ระบุชัดเจนว่าต้องการให้นายรามามาโฟซาเข้ามาแทนที่ตนเอง หลังจากที่เขาหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่นายรามามาโฟซาแพ้การแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ANC และผู้นำประเทศให้กับนายทาโบ เอ็มเบกิ ผู้นำต่อต้านการเหยียดผิวอีกคนหนึ่งที่กลับมายังแอฟริกาใต้ ภายหลังจากการลี้ภัย

หลังจากการพ่ายแพ้ดังกล่าว นายรามามาโฟซาออกจากรัฐบาลและไปเอาดีจากการดำเนินธุรกิจ

ที่มา : <https://edition.cnn.com/2022/12/19/africa/cyril-ramaphosa-re-election-african-national-congress-intl>

นางณัฐ์สุนัน สมสมาน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิเศษรัฐสภาสหรัฐฯ : นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องรับผิดชอบกรณีการบุกรุกรัฐสภาสหรัฐฯ

คณะกรรมการพิเศษรัฐสภาสหรัฐฯ ได้สรุปรายงานการสอบสวนว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องรับผิดชอบกรณีผู้สนับสนุนเขาได้บุกรุกรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ ได้สรุปรายงานผลการสอบสวนต่อกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระบุว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดกันหลายฝ่ายในการพยายามล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี ๒๕๖๔ ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย

ในรายงานดังกล่าวซึ่งมีความยาวเกือบ ๘๕๐ หน้า ได้บรรยายละเอียดว่านายทรัมป์ได้เผยแพร่ข้ออ้างอันเป็นที่เชื่อว่าการโกงการเลือกตั้ง โดยในบทที่ ๘ ได้มีการบรรยายละเอียดว่านายทรัมป์ได้กดดันเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวงยุติธรรมให้ล้มผลการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุว่านายทรัมป์ได้เฝ้าดูเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นทางทีวีโดยไม่ได้ห้ามปรามกลุ่มคนที่สนับสนุนตนเหล่านั้นแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ ได้สรุปว่านายทรัมป์พยายามขัดขวางกระบวนการส่งมอบตำแหน่งประธานาธิบดี และแจ้งว่านายทรัมป์ควรถูกดำเนินคดีอาญา ๔ ข้อหา รวมถึงข้อหาการยุยงให้เกิดการก่อความไม่สงบ

คณะกรรมการฯ ยังได้เสนอในรายงานให้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการล้มผลการเลือกตั้งในอนาคต โดยเรียกร้องให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่เข้มงวดในการพิจารณาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการสอบถามคำพยานกว่า ๑,๐๐๐ คน ในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยใช้เวลาดังกล่าวหนึ่งปีครึ่ง แต่นายทรัมป์ไม่ได้สนใจในเรื่องผลการสอบสวนดังกล่าว โดยได้ให้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า คณะกรรมการฯ ไม่ได้สอบสวนถึงสาเหตุของการประท้วงที่เกิดขึ้น และกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการล่าแม่มด

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221223_26/

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. ตาลีบันสั่งให้ NGO ในอัฟกานิสถานระงับการจ้างพนักงานหญิง

กลุ่มตาลีบันที่ได้ยึดอำนาจในอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้ว ได้สั่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศที่ได้ปฏิบัติงานในอัฟกานิสถานสั่งห้ามไม่ให้พนักงานผู้หญิงเข้ามาทำงาน จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตาลีบันได้มีการประกาศว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการในประเทศต่อไป

กลุ่มตาลีบันอ้างว่าพนักงานผู้หญิงบางคนสวมใส่ผ้าคลุม “ฮิญาบ” อย่างไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมุสลิมใช้เพื่อคลุมผมในที่สาธารณะ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักในการสั่งห้าม

สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ วิจารณ์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่า “คำสั่งดังกล่าวจะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง รวมทั้งเป็นการละเมิดหลักการด้านมนุษยธรรมอย่างชัดเจน”

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตาลีบันประกาศสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงในอัฟกานิสถานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย การประกาศดังกล่าวเป็นการจุดชนวนการประท้วงและยังก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านทั่วโลก

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221225_17/

แปลโดยนางสาวพิมพ์นิภา มะโน
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ ๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕